

### ๑.๑.๓ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

นางจงดเดือน สุทธิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สู่การเป็น Green Parliament ได้มีหนังสือ ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ทราบนโยบายสิ่งแวดล้อมของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมของ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้หน่วยงานนำแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นรัฐสภาสีเขียวไปกำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนัก และกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องและครอบคลุมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายใต้บริบทของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็น Green Parliament ต่อไป

### ภาพนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

The infographic features a green background with a central emblem of the Thai House of Representatives. The title is 'นโยบายสิ่งแวดล้อม' (Environmental Policy) under the 'รัฐสภามีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่การเป็นรัฐสภาสีเขียว (Green Parliament) โดยมีแนวทางดังนี้' (The House of Representatives is committed to developing into a Green Parliament, with the following directions). It lists three points: 1. Waste management and energy efficiency. 2. Improving indoor air quality and comfort. 3. Climate change mitigation and Net Zero goals. It includes icons for a person with a recycling symbol, a potted plant, a hand holding a heart, and a person at a computer. A 'NET ZERO' badge is also present.

**นโยบายสิ่งแวดล้อม**  
รัฐสภามีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่การเป็นรัฐสภาสีเขียว  
(Green Parliament)  
 โดยมีแนวทางดังนี้

๑. บริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสีย มลพิษอย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาปรับปรุงอาคาร พื้นที่ที่สำนักงานให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวกและปลอดภัย เพื่อสร้างความสุขทางร่างกาย และจิตใจให้กับบุคลากรและผู้มาใช้บริการ
๓. มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ด้วยการวัด ลด และชดเชย ก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

(นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)  
ประธานสภาผู้แทนราษฎร



หนังสือของคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
สู่การเป็น Green Parliament



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็น Green Parliament

โทร. ๑๗๕๔

ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๔/ว ๑๗

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถานี ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับให้รัฐสภามุ่งสู่การเป็นรัฐสภา  
สีเขียวหรือ Green Parliament อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ใช้ทรัพยากรและพลังงาน  
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์กรประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) กำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน  
สู่การเป็น Green Parliament โดยที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา  
สิ่งแวดล้อม การตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมการดำเนินงานภายในสำนักงาน  
ตลอดจนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ นั้น

ทั้งนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๖๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็น Green Parliament ลงวันที่ ๑๒  
ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (นางจงเดือน สุทธิรัตน์) เป็นประธานกรรมการ  
โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
สู่การเป็น Green Parliament ให้บรรลุตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามแผน  
การพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๑.๔  
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนสู่การเป็น Green Parliament ให้บรรลุตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑.๔  
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนสู่การเป็น Green Parliament ต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและกราบเรียน  
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ในการนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นรัฐสภาสีเขียวตามนโยบายประธานสภาผู้แทนราษฎร  
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ใช้อาคารรัฐสภา และต้องมีการสื่อสาร รณรงค์สร้างความรู้  
ความเข้าใจกับสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการกร บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

/และบุคคล ...



และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภาเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสำนักงาน  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็น Green Parliament ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีนโยบายสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นรัฐสภาสีเขียว (Green Parliament) และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ได้ลงนามในประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องและครอบคลุม  
ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายใต้อำนาจของหน่วยงาน เพื่อจูงใจให้เป็นแนวทางปฏิบัติของ  
หน่วยงานในการร่วมกันขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็น Green Parliament ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ



(นางจิงเดือน สุทธิรัตน์)

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

ประธานกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
สู่การเป็น Green Parliament



ประกาศเรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ของ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม

ด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับให้รัฐสภามุ่งสู่การเป็นรัฐสภาสีเขียวหรือ Green Parliament อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการของสภาผู้แทนราษฎรเล็งเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขทั้งจากองค์กรภายในประเทศ/ต่างประเทศ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหาร บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็น Green Parliament และดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมุ่งสู่การเป็น Green Parliament โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. จัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ และพัฒนาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๓. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และร่วมหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๔. มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหาร บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภา เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็น Green Parliament
๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

(อาพัทธ์ สุขะนันท์)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



ทั้งนี้ การขับเคลื่อนตามโครงการสำนักสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖๗ คณะทำงานบริหารสำนักกรรมการ ๑ เป็นสำนักสีเขียว (Green Office) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามหมวดที่ ๑ (๑.๘ การทบทวนฝ่ายบริหาร) วาระพิจารณาที่ ๓ เรื่องที่พิจารณาข้อ ๓.๓ พิจารณาการทบทวนของฝ่ายบริหาร เรื่องที่ ๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

#### ๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม

ที่มาของการดำเนินงานเพื่อกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักกรรมการ ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทางคณะทำงานได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลและเทียบเคียงกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของประธานรัฐสภา นโยบายสิ่งแวดล้อมของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักกรรมการ ๑ จำนวน ๕ ข้อ ดังนี้

(๑) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของสำนักกรรมการ ๑ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

(๒) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

(๓) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักกรรมการ ๑ เพื่อเกิดความตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและทรัพยากร และเสริมสร้างความร่วมมือกันขับเคลื่อน

(๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักสีเขียว นโยบาย กฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

(๕) ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย มาตรการและแผนดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามหมวดที่ ๑ โดยไม่มีการแก้ไข

